

# ข้อความ 6 ข้อไปยังคริสตจักร

อัศจรรย์การรักษาและคำเชิญของพระเจ้าให้ไปสวรรค์

by *Pastor Brani Duyon*

โดย **นักเทศน์ บรานี ดุยอน**

ถอดความและแปลโดย **อนงค์นาถ ไชคศุภจินดา**

ความนำ:



ในเดือน พฤษภาคม ปี 2006 (2543), ผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งถูกพาไปสวรรค์เพื่อพบกับพระเยซู และได้รับการเปิดเผย 6 ข้อความ บรานี ดุยอน ที่ Efendie อายุ 52 ปี เชื้อชาติ ดูซัน (Dusun) เขาทำงานรับใช้อยู่ที่คริสตจักรบอร์เนียวอิวแวนเจลิค (Borneo Evangelic Church) โกตาเบอลูด (Kota Belud) ซาบฮาร์ (Sabah) (ในภาคตะวันออกเฉียงของประเทศมาเลเซีย) เป็นคณะผู้ปกครองคริสตจักร เขาทำหน้าที่เป็นนักเทศน์ใน เมอลังกัป บารูห์ (Melangkap Baru) โกตาเบอลูด (Kota Belud) และต่อมากลายเป็นผู้นำคริสตจักร ที่ เอสไอบี บายายัท (SIB Bayayat) จากปี 2005 (2542) ถึงปี 2006 (2543)

วันที่ 21 เมษายน 2006 (2543) ภรรยาและผมไปร่วมงานแต่งงานของลูกชายทางภาคตะวันตกของประเทศมาเลเซีย แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ผมเป็นโรคหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตันอย่างฉับพลัน ผมถูกนำตัวไปศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยมาลาयाที่ซึ่งแพทย์ทำการตรวจสอบผม เขาบอกว่ามีการแตกของเซลล์เม็ดเลือดในสมองของผม และผมต้องได้รับการผ่าตัดในทันที



ผมอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากการผ่าตัดและอยู่ใน ไอซียูอีก 1 เดือน

มีผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนมาเยี่ยมและอธิษฐานเผื่อผม รวมทั้งอดีตประธานเอสไอบี ซาบฮาร์ – นักเทศน์ไทปิน เมอลิดอย (Taipin Melidoi) ผู้ช่วยของเขา – นักเทศน์ ดาตุ๊ก อารุน เซอลูตัน (Datuk Arun Selutan) และยังมีนักเทศน์ไมเคิล (Michael)

ครั้งหนึ่งผมฝันว่าฝนตกหนักลงมาที่ผม ผมตีความฝันนี้เป็นคำตอบให้กับบรรดานักเทศน์ที่อธิษฐานให้ผมหาย สรรเสริญพระเจ้าเพราะด้วยอำนาจของพระองค์ผมฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดหวัง

เที่ยงคืนคืนหนึ่งระหว่างสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม ปี 2006 (2543) ผมรู้สึกแปลกมาก  
ผมนอนไม่หลับในขณะที่ผู้ป่วยคนอื่นๆนอนหลับอยู่ ในช่วงเวลานี้ความคิดของผมจดจ่ออยู่กับพระเยซูเท่านั้น ผมจำได้ใน  
อิสยาห์ 43:26 “จงฟื้นความให้เราฟัง ให้เรามาได้ด้วยกัน เจ้าจงให้การมา เพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูก”  
ผมคอยคิดถึงแต่คำเหล่านี้เพราะผมต้องการมุ่งความคิดของผมไปที่องค์พระเยซูเจ้าเท่านั้น  
ผมรู้สึกถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าอย่างรุนแรงในขณะนั้น

จากนั้นผมเริ่มอธิษฐานในจิตวิญญาณ หลังการอธิษฐาน ผมพยายามที่จะหลับอีกครั้งแต่ผมก็ยังไม่  
หลังจากนั้นผมก็เอนหลังที่เตียงของผม ทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนตบเบาๆที่ด้านหลังของผมและตีที่หัวของผม  
สิ่งนี้เกิดขึ้นชั่วขณะ ผมรู้สึกถึงบางสิ่งที่น่าทึ่งไหลเข้าสู่ร่างกายผม ผมเชื่อว่ามันเป็นความรักของพ่อผู้สูง  
ผมแปลกใจว่าคนผู้นี้คือใคร เมื่อผมหันหน้าไปหาเขา ผมต้องแปลกใจที่เห็นว่าเขาเป็นชายหนุ่มหล่อ ลำสัน  
สูงพร้อมกับผมที่ยาวลงมาถึงคอ และเขาได้สวมใส่ชุดสีขาว ผมถามเขาว่า “คุณเป็นพระเจ้าที่ผมคิดถึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม?”  
เขาแค่ส่ายหัวเท่านั้น แล้วผมก็ถามเขาอีกว่า “ถ้าไม่ใช่แล้วคุณเป็นใคร” ในที่สุดเขาก็เริ่มพูดกับผม  
“ผมเป็นผู้ส่งสารจากฟ้าสวรรค์ พระเยซูบอกให้ผมมาหาคุณเพื่อข่าวดี”

ถึงตอนนี้ผมถึงได้รู้ว่าเขาเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า ผมจึงถามเขาว่า “ข่าวดีอะไรที่คุณต้องการบอกผม?” เขาตอบว่า  
“คืนนี้คุณจะไปได้ไปสวรรค์” ทันใดนั้นผมรู้สึกสงบและเต็มไปด้วยสันติสุขมาก ถึงแม้ร่างกายของผมยังป่วยอยู่  
ผมรู้สึกอย่างกับว่าผมไม่ได้มีความเจ็บปวดใดๆ  
ผมหายจากอาการป่วยอย่างสิ้นเชิงขณะที่ทูตสวรรค์บอกผมว่าผมกำลังจะไปสวรรค์ แล้วผมก็บอกกับทูตสวรรค์ว่า  
“ผมพร้อมแล้วที่จะตามคุณไปสวรรค์ ผมรอที่จะได้เจอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของผมไม่ไหวแล้ว”

ขณะที่เรากำลังเดินอยู่นั้น ผมเห็นร่างกายทางโลกของผมถูกทิ้งอยู่บนเตียงของผม หลังจากที่เราเดินออกจากโรงพยาบาล  
ผมเห็นม้าทั้งใหญ่และสูงอย่างน่าทึ่ง “เราจะขี่ม้าตัวนี้” ทูตสวรรค์กล่าว ทูตสวรรค์ช่วยผมให้ขึ้นบนม้าเพราะว่ามันสูงมาก  
แล้วผมก็ถามทูตสวรรค์ว่า “เราสามารถขี่ม้าตัวนี้ไปสวรรค์ได้หรือ” แล้วทูตสวรรค์ก็ทำให้ผมมั่นใจ “แน่นอนไม่ต้องกลัวและกังวล  
คุณเคยอ่านพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับเอลียาห์ที่พระเจ้าพาขึ้นไปบนสวรรค์หรือเปล่า? ผมบอกเขาว่า “เคย ผมเคยอ่านมาก่อน  
ยานพาหนะที่พาเขาไปนั้นเป็นราชรถที่เป็นไฟ และลากโดยม้าที่เป็นไฟ” “ใช่แล้ว และนั่นเป็นหนึ่งในม้านั้นที่เราจะขี่ตอนนี้”  
ทูตสวรรค์กล่าว

ที่แรกเราไปอย่างช้าๆ แต่หลังจากประมาณ 100 เมตร ม้าเร่งความเร็วสูงมากและผมรู้สึกอย่างกับว่าถูกตีด้วยพายุลูกเห็บ  
จากนั้นผมก็เห็นว่าม้ากำลังบินขึ้นมาแล้ว เราข้ามภูเขาหลายลูกได้อย่างง่ายดาย บินด้วยอำนาจของพระเจ้า

จากนั้นเราก็ถึงทุ่งนาที่ผืนใหญ่มากพร้อมกับหญ้าเขียว – มันสมบูรณ์แบบ และไม่มีหญ้าแห้งแม้แต่ใบเดียว (สดุดี 23:2  
“พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ”)  
หลังจากที่ม้าหยุด เราลงไปและเริ่มเดิน

ผมสามารถเห็นราชอาณาจักรของพระเจ้าต่อหน้าต่อตาของผม ขณะที่เรากำลังเดินอยู่ที่ทุ่งนา ผมได้ยินเสียงก้องระฆัง แล้วผมก็ถามทูตสวรรค์ “ทำไมระฆังดังก้องวาน?” เขาตอบว่า “ระฆังเป็นสัญญาณว่ามีบางคนมา”

เรายังคงเดินไปจนสุดทุ่งนา ในขณะที่ระฆังยังคงดังอยู่ ผมเห็นบ้านหลังหนึ่งสวยงามมาก ที่ด้านบนของบ้านมีไฟสีแดง เหมือนไฟจรวด บนไฟนี้ผมเห็นหมายเลข “51” ผมถามทูตสวรรค์ว่าหมายเลขนั้นหมายถึงอะไร เขาถามว่า “คุณอายุเท่าไรตอนนี้?” ช่วงเวลานี้ผมอายุ 51 ปี “ดังนั้นหมายเลขนั้นคืออายุของคุณ แล้วมันก็เป็นหมายเลขบ้านของคุณด้วย” ทูตสวรรค์บอกผม ผมรู้สึกมีความสุขและเต็มใจไปด้วยสันติสุขที่เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับผมในสวรรค์ ผมเห็นบ้านหลายหลังที่พระเจ้าได้จัดทำให้แล้วสำหรับลูกๆของพระองค์ผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามพระองค์

เรายังคงเดินเข้าไปที่บ้านใหญ่หลายๆหลังหนึ่งที่มีผู้คนอยู่ภายในบ้านจำนวนมาก ผมเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ พวกเขา กำลังสรรเสริญพระเจ้า ผมเห็นพระเยซูกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ในขณะที่ทุกคนกำลังสรรเสริญและนมัสการพระองค์ พวกเขาสรรเสริญพระองค์ด้วยหมดทั้งหัวใจของพวกเขา พวกเขาเต้น พวกเขายกมือและคำนับลงบนเข่าของพวกเขา ลึกๆในใจของผม ผมบอกว่า “ถ้าเพียงคนบนโลกสรรเสริญและนมัสการพระองค์เช่นนี้ พระองค์จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง”

ผมเห็นคนจำนวนมากร้องไห้ขณะที่สรรเสริญพระเจ้า พระเยซูยิ้มในขณะที่ดูพวกเขาอุทิศตนนมัสการพระเจ้า พวกเขายกมือไปที่พระเยซูและพระเยซูก็อวยพรแก่พวกเขาทั้งหมด หลังการนมัสการเสร็จสิ้นลงพระเยซูเดินระหว่างพวกเขาและเช็ดน้ำตาพวกเขาออก จากนั้นผมจำได้ถึงข้อพระคัมภีร์ในหนังสือวิวรณ์ “ที่นั่นจะไม่มีใครความตายอีก ไม่มีความโศกเศร้า หรือร้องไห้ หรือความเจ็บปวดอีก”

ทูตสวรรค์พาผมเข้าไปหาพระเยซู ทูตสวรรค์พูดกับพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า นี่คือนุตรชายที่พระองค์ทรงเลือกให้มาที่นี่” แล้วพระเยซูก็พูดกับผมว่า “ยอดเยี่ยม! บุตรชายของเรา เจ้ามาแล้ววันนี้” แล้วพระเยซูก็กอดผม และมันทำให้ผมมีความสุขและเต็มใจไปด้วยสันติสุขมากซึ่งผมร้องไห้ จิตวิญญาณของผมกระโดดโลดเต้นด้วยความสุขเพราะว่าพระเยซูพระองค์เองกอดผม

แล้วทูตสวรรค์ก็พูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไปที่บ้านของเขาบนโลกเมื่อเขาป่วย แต่ตอนนี้เขาดีขึ้น” พระเยซูตอบว่า “ใช่ เราได้ยินและเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา” ทูตสวรรค์พูดต่อ “ระหว่างเวลานั้น

ข้าพระองค์ได้ยินภรรยาของเขาอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เธออธิษฐานว่า: “พระองค์เจ้าข้า ช่วยเราด้วย ได้โปรดอย่าเอาเขาไปในตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะให้เขาจากเราไป” นั่นคือสิ่งที่เธออธิษฐานพระองค์เจ้าข้า”

จากนั้นพระเยซูตอบว่า “เรารู้ทุกอย่าง ภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้า เธอสัตย์ซื่อต่อเราและขยันในการอธิษฐาน”

จากนั้นจิตวิญญาณของผมก็ร้องไห้คิดถึงคำสั่งซื้อของภรรยาผมต่อพระเจ้า

จากนั้นพระเจ้าก็พูดกับผมว่า **“บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจะกลับไปยังโลก เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเจ้าที่จะอยู่ที่นี้ ที่นั่นมีงานมากให้เจ้าทำเวลาที่เจ้ากลับไปที่นี่ เจ้าจะยุ่งมาก ๆ ในการรับใช้เรา”** แล้วผมก็ตอบว่า **“พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดอย่าบอกให้ข้าพระองค์กลับไป เพราะว่าผมเต็มไปด้วยสันติสุขที่อยู่กับพระองค์ที่นี่ ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ ได้โปรดข้าพระองค์ไม่ต้องการกลับไป”**

จากใบหน้าของพระองค์ ผมสามารถบอกได้ว่าพระเยซูทรงผิดหวัง

จากนั้นผมอ่อนนวยพรองค์ให้อภัยโทษให้ผมเพราะผมทำให้พระองค์ผิดหวัง ผมบอกว่า **“พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะกลับไปบนโลกแต่ขอให้พระองค์ได้โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย ให้กำลังแก่ข้าพระองค์และดูแลข้าพระองค์ไม่ว่าข้าพระองค์จะไปที่ได้ก็ตาม ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์”** แล้วพระเยซูกล่าวว่า **“ได้ ไม่ต้องกังวล ที่ใดที่เจ้าไปเพื่อทำงานรับใช้เรา เราจะอยู่กับเจ้าเสมอ”**

พระเยซูมีข้อความให้ผมนำไปสู่โลก พระองค์ต้องการให้ผมบอกข้อความเหล่านี้แก่ลูก ๆ ของพระเจ้าบนโลก

**“ข้อความเหล่านี้สำคัญมาก ๆ ที่จะให้พวกเขาได้รู้”** พระเยซูกล่าว

ผมได้รับการบอกกล่าวว่าผมจะยุ่งมาก ๆ ที่จะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ออกไป

พระเยซูก็ต้องการให้ผมแบ่งปันประสบการณ์บนสวรรค์ของผมให้แก่ลูก ๆ ของพระเจ้า

เพื่อพวกเขาจะได้รับพระพรและต่ออายุกำลังของพวกเขาให้ติดตามพระองค์

พระเยซูบอกผมว่า **“เมื่อเจ้ากลับไปยังโลกแล้วบอกข้อความเหล่านี้แก่ลูก ๆ ของเราทั้งหมด”** (มีอยู่ 6 ข้อความที่พระเยซูให้แก่ม)

**ข้อความที่หนึ่ง:**

**“บอกลูก ๆ ของเรา พวกเขาต้องเชื่อเราด้วยหมดหัวใจ หมดกำลังและใจของพวกเขา บรรดาผู้ที่มีความกังวลและสงสัยจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้”** องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

**ข้อความที่สอง:**

**“บอกลูก ๆ ของเรา พวกเขาต้องสัตย์ซื่อที่จะมาโบสถ์นมัสการ เพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราจะส่งประกายบนใบหน้าของพวกเขาและพวกเขาจะมองหาเรา เราจะมีคามยินดีมากที่สุดที่เห็นลูก ๆ ของเรามานมัสการในโบสถ์”** องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

**ข้อความที่สาม:**

**“บอกลูก ๆ ของเรา พวกเขาต้องสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของเราและอยู่กับพระคำของเรา”** องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

**ข้อความที่สี่:**

**“บอกลูก ๆ ของเรา พวกเขาต้องเชื่อฟังในการถวายสิบลดและถวายทรัพย์”** องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

(ขณะที่พระองค์ให้ข้อความนี้แก่ผม พระองค์กล่าวว่า **“ลูกเอ๋ย ดูที่นั่น”**

พระองค์ให้ผมเห็นบ้านสวยงามหลายหลังที่เสร็จสิ้นแล้วสำหรับลูกๆของพระองค์ **“ลูกเอ๋ย บ้านเหล่านี้เสร็จแล้ว เราได้เตรียมไว้สำหรับลูก ๆ ของเราที่มีความเชื่อและเชื่อฟังเรา”** จากนั้นพระองค์ก็ให้ผมได้เห็นบ้านหลายหลังที่ยังไม่เสร็จ ผมถามว่า **“พระองค์เจ้าข้า ทำไมบ้านเหล่านั้นถึงยังไม่เสร็จ? องค์พระเยซูเจ้ากล่าวว่า **“ลูกเอ๋ย บ้านเหล่านี้เป็นของลูก ๆ ของเราที่ไม่ใจกว้างในการถวายสิบลดและถวายทรัพย์ บ้านเหล่านี้จะเสร็จและสมบูรณ์หลังจากที่ลูก ๆ ของเราถวายสิบลดและถวายทรัพย์มากขึ้นในบ้านของเรา”****

**ข้อความที่ห้า:**

**“บอกลูก ๆ ของเรา**

**พวกเขาต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาใส่ในคำอธิษฐานเพื่อการปกป้องและพระพรในขณะที่พวกเขายังอยู่บนโลก เพื่อว่าเวลาที่เรากลับมายังโลกครั้งที่สองนั้น พวกเขาจะไม่ผูกติดกับทรัพย์สินบนโลกของพวกเขา จำเรื่องราวภรรยาของโลท”** องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

**ข้อความที่หก:**

**“บอกลูก ๆ ของเรา พวกเขาต้องเตรียมพร้อมและตื่นตัว เพราะเราจะมาเร็ว ๆ นี้ เร็วกว่าที่คนคาดหวังไว้”**

องค์พระเยซูเจ้ากล่าว

(การกลับมาของพระเยซูไม่ใช่ที่รู้จัก แต่การเรียกผู้เชื่อกลับหาพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
องค์พระเยซูเจ้าจะกลับมาเร็ว ๆ นี้!!!)

ขณะที่พระเยซูบอกผมทั้งหกข้อความนี้ พระองค์ให้ผมเห็นบนท้องฟ้า ท้องฟ้าทั้งหมดกระจ่างใสและไม่มีเมฆ ผมเห็นพระเยซูเปิดมือของพระองค์ไปยังโลก และพระองค์บอกว่า **“เราพร้อมแล้วที่จะพาลูก ๆ ของเราไป”**

จากนั้นผมเห็นคนจำนวนมากในเสื้อสีขาวลอยขึ้นไปในท้องฟ้าเพื่อพบกับพระเยซู

พวกเขาได้รวมตัวกันที่ด้านซ้ายและขวาของพระเยซู หลายคนี่เชื่อในพระเยซูถูกเรียกกลับขึ้นหาพระองค์

นอกจากนี้ผมเห็นสมาชิกทั้งหมดของหลายๆครอบครัวถูกเรียกกลับขึ้นหาพระองค์

ผมสามารถเห็นสามีและภรรยาพร้อมกับลูกๆของพวกเขาลอยขึ้นไปหาพระเยซู ผมรู้สึกเต็มไปด้วยสันติสุขที่ได้เห็นภาพนี้

จากนั้นพระเยซูยืนกรานต่อ **“มองดูข้างล่าง”** แล้วพระเยซูก็ให้ผมเห็นสถานการณ์บนโลก มันดูน่าเศร้ามาก

ไม่มีสันติสุขบนโลกในช่วงเวลานั้น ผมเห็นคนวิ่งไปทั่วทุกที่และตะโกน

พ่อแม่มองหาลูกๆของพวกเขาและคนหนุ่มสาวมองหาพ่อแม่ของพวกเขา

พระเยซูแสดงให้ผมเห็นคริสตจักรในบ้านเกิดของผม ผมรู้สึกเสียใจมากเพราะมีบางคนที่ถูกทอดทิ้งอยู่ข้างหลัง

จากนั้นพระเยซูบอกผมว่า **“จงสัตย์ซื่อต่อเรา เจ้าต้องนำทุกสิ่งที่คุณได้เห็นและได้ยินบอกแก่ลูก ๆ ของเราบนโลก”**



จากนั้นทูตสวรรค์ก็พาผมกลับมายังโลกด้วยม้าตัวเดิมที่เราขี่ก่อนหน้านี้  
เรากลับมายังโลกอย่างรวดเร็ว แล้วทูตสวรรค์ก็พาผมกลับเข้าโรงพยาบาล  
ขณะที่ผมกำลังมองดูที่ร่างกายทางโลกของผมอยู่  
จิตวิญญาณของผมก็กลับเข้าสู่ร่างกายในที่

ผมสังเกตว่าร่างกายของผมฟื้นตัวอย่างสิ้นเชิงจากการป่วย  
สรรเสริญพระเจ้าสำหรับฤทธานุภาพของพระองค์!

ผมจำได้ว่าตอนที่ผมอยู่ในสวรรค์ ร่างกายของผมดูเหมือนตอนที่ผมยังเป็นหนุ่ม

นั่นเป็นคำพยานของผมในการพบปะกับองค์พระเยซูเจ้าในสวรรค์